



ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL

Links Street
West Sunshine,
Vic. 3020

HỌC KỲ 4
TUẦN 9: Thứ Hai, 02 tháng 12 năm 2024

A.B.N. 23 073 655 340
Phone: 9363 1568

Email: office@spsunshinewest.catholic.edu.au
Web: www.spsunshinewest.catholic.edu.au

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ

- Ngày 03/12 đến 13/12: Chương trình Học bơi của Lớp Prep đến Lớp 4 (**Không học bơi ngày 06/12 và 09/12**)
 Thứ Ba, ngày 03 tháng 12: Cửa Hàng Đồng Phục Cũ - 2.45pm - 3.15pm
 Thứ Năm, ngày 05 tháng 12: Ngày Cuối Cấn Tin bán hàng năm 2024; Tập Họp Toàn Trường - Khối Lớp 5/6 - Mùa Vọng II lúc 2.30pm
 Thứ Sáu, ngày 06 tháng 12: **Ngày Trường Đóng Cửa - Lập Kế hoạch cho Niên học 2025**
 Thứ Hai, ngày 09 tháng 12: Ngày Định hướng của Lớp 1 đến Lớp 6 năm 2025 - Học bạ được gửi về Nhà - Tập họp Toàn trường - Khối Lớp 1/2 trình bày Mùa Vọng III lúc 2.30pm.
 Trang Mạng Mở lúc 4pm để Đặt Lịch Họp Phụ Huynh Đầu Niên Học 2025
 Thứ Ba, ngày 10 tháng 12: Thánh Lễ Tốt Nghiệp Lớp 6 tại Nhà Thờ St Paul lúc 6.30pm - học sinh mặc đầy đủ đồng phục đi học
 Thứ Tư, ngày 11 tháng 12: Ngày Vui Chơi Bên Ngoài của Lớp 6 - Adventure Park, Geelong
 Thứ Hai, ngày 16 tháng 12: Thánh Lễ Bế Giảng Niên Học lúc 9.15am tại Nhà Thờ St Paul - Tiệc trà Tạ ơn tại Trường St Paul sau Lễ.
 Tập Họp Toàn Trường - Khối Lớp 3/4 - Mùa Vọng IV lúc 2.30pm
 Thứ Ba, ngày 17 tháng 12: Trường Kết thúc Niên học 2024 lúc 1pm - Học sinh có thể mặc đồ thường

Quý Phụ huynh/Giám hộ thân mến!

Chủ Nhật này chúng ta sẽ thấp sáng Ngọn nến Mùa Vọng thứ hai. Tôi xin Quý vị hãy đọc lời nguyện Mùa Vọng sau cùng với gia đình.

Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, chúng con ca ngợi Chúa vì Con Ngài là Đức Giê-su Ky-tô là Đấng Emmanuel và là Hy vọng của mọi dân tộc. Người chính là đức Khôn Ngoan đến dạy dỗ và dẫn dắt chúng con. Người là Đấng Cứu Độ tất cả chúng con. Lạy Chúa, xin hãy chúc lành trên chúng con khi chúng con thấp sáng ngọn nến thứ hai trong vòng hoa Mùa Vọng. Nguyện xin vòng hoa này và ánh sáng của nó là dấu chỉ của lời hứa ban ơn cứu độ của Chúa Ky-tô. Nguyện xin Người hãy mau đến và xin đừng trì hoãn. Lạy Cha, nguyện xin cho chúng con là dân của Ngài đang mong đợi Chúa Ky-tô giáng trần được trải nghiệm niềm vui ơn cứu độ và mừng Lễ trong tình yêu và lòng biết ơn. Chúng con nguyện xin nhờ danh thánh của Ngài. Amen.

Vô cùng cảm ơn tất cả nhân viên và học sinh vì mọi việc họ làm để tạo nên Đêm Thánh Ca được thành công tốt đẹp vào tối thứ Tư vừa qua. Xin đặc biệt cảm ơn Cô Michele Micallef và Cô Lynette Grixti đã điều phối cho đêm này. Các em ca hát thật hay khi ca hát về Câu Chuyện Giáng Sinh và còn hát những bài Giáng Sinh vui nhộn. Cảm ơn tất cả các gia đình và bạn hữu đã một lần nữa đến ủng hộ cho đêm rất đặc biệt này - thật tuyệt vời khi xum họp chung cộng đồng với số lượng người rất đông đến tham dự.

Chương trình học bơi của các Lớp Prep đến Lớp 4 đã được bắt đầu hôm nay và kết thúc vào thứ Sáu (13/12) (**Học sinh không học bơi vào thứ Sáu 06/12 và thứ Hai 09/12**). Điều quan trọng là tất cả học sinh phải ghi rõ tên lên tất cả quần áo của các em. Thành viên trong gia đình được hoan nghênh đến hồ bơi. Tuy nhiên, Quý vị không thể giúp con của người khác thay quần áo trừ khi Quý vị có thể Làm việc với Trẻ em còn hiệu lực.

Xin cảm ơn các gia đình đã hoàn thành học phí cho niên học 2024. Nếu Quý vị chưa làm điều này, xin Quý vị có thể đảm bảo tất cả tiền học phí được trả càng sớm càng tốt được không? Xin hãy gặp tôi nếu Quý vị có bất cứ lo ngại gì về việc đóng học phí.

Thánh Lễ Tốt Nghiệp Lớp 6 sẽ được cử hành vào thứ Ba (10/12) tại Nhà Thờ St Paul bắt đầu lúc 6.30pm. Đây là dịp lễ mừng mọi điều mà các học sinh Lớp 6 của chúng ta đã đạt được trong thời gian các em học tại Trường St Paul. Xin mời Quý vị tham dự cùng chúng tôi trong buổi lễ này. Tất cả học sinh Lớp 6 phải mặc đầy đủ đồng phục đi học mùa hè.

Chúng ta sẽ mừng Lễ Bế Giảng Niên Học vào lúc 9.15am thứ Hai (16/12) tại Nhà Thờ St Paul. Quý Gia đình và bạn hữu rất được hoan nghênh đến tham dự. Sau Thánh Lễ sẽ có buổi tiệc trà sáng để tạ ơn tất cả các thiện nguyện viên của Trường St Paul trong năm nay.

Học sinh được nghỉ học vào thứ Sáu (06/12) vì các nhân viên phải chuẩn bị cho niên học 2025.

Niên học 2024 kết thúc lúc 1pm ngày thứ Ba (17/12). Học sinh có thể mặc đồ thường đi học ngày này. Dịch vụ Giữ trẻ Sau Giờ Học sẽ hoạt động từ 1pm đến 6pm vào ngày này.

Chúc Quý vị một tuần tuyệt vời!

Chào thân ái!

Damian Casamento

Hiệu Trưởng

VÉ SỐ GIÁNG SINH

Xin chúc mừng tất cả những ai đã trúng giải thưởng Xổ Số Giáng Sinh. Chúng ta gây quỹ được \$1374,20 từ vé số - thật là nỗ lực tuyệt vời. Xin cảm ơn Quý vị đã ủng hộ. Những người thắng giải là Nathan Tran (MEM), Joe Gilin (SAK). Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức, chúng tôi đã không thể tìm ra người thắng giải thưởng thứ ba. Vì thế, chúng ta sẽ rút thăm lại vé số tại buổi tập họp toàn trường vào chiều thứ Năm này.

Vô cùng cảm ơn tất cả những tặng phẩm của Quý vị để làm giải thưởng Xổ Số Giáng Sinh. Hội St Vincent De Paul sẽ rất biết ơn đến Công Đồng Trường St Paul vì những món đồ tuyệt vời mà Quý vị tặng.

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG TRONG NIÊN HỌC 2025

Sau đây là những ngày rất quan trọng cho **TẤT CẢ** các học sinh sẽ lên học trường trung học năm 2027 - học sinh hiện đang học Lớp 4 của chúng ta. Nếu đơn ghi danh vào Trường Trung Học Công Giáo không được nộp trước ngày hạn thứ Sáu 15/08/2025 thì con quý vị sẽ không được nhận vào trường Quý vị muốn.

- **15/08/2025:** Hạn chót nộp Đơn ghi danh vào Trường Trung Học Công Giáo Lớp 7 năm 2027 - Học sinh đang học Lớp 4.
- **17/10/2025:** Thư chấp nhận cho học sinh sẽ học Lớp 7/2027 được gửi về gia đình.
- **07/11/2025:** Ngày cuối cho phụ huynh chấp nhận thư mời nhập học của Trường Trung Học.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BƠI CỦA KHỐI LỚP PREP, 1/2 VÀ 3/4

Các học sinh Lớp Prep, 1&2 và Lớp 3&4 sẽ tham dự chương trình học bơi tăng cường trong 8 ngày. Học bơi sẽ bắt đầu vào thứ Hai (02/12) và kết thúc vào thứ Sáu (13/12). Xin lưu ý rằng học sinh sẽ **không học bơi vào ngày 06/12 (Ngày Trường Đóng Cửa) và ngày 09/12 (Ngày Định Hướng)**. Mỗi buổi học dài 40 phút và do Nhân viên được đào tạo tại Sunshine Leisure Centre. Xin tham khảo thư cho phép đi bơi để biết thời khóa biểu học bơi.

Xin nhắc nhở **học sinh cần phải mặc đồ bơi bên trong đồng phục đi học và mang theo quần áo lột sạch, dép kẹp và khăn tắm khô sạch đựng trong túi ni lông MỖI NGÀY.**

NGÀY VUI CHƠI BÊN NGOÀI CỦA LỚP 6 - Thứ Tư (11/12)

Các học sinh Lớp 6 sẽ tham gia chuyến dã ngoại đến 'Adventure Park' nằm trong nội dung chương trình mừng tốt nghiệp của chúng ta mang tên 'Ngày Vui Chơi Bên Ngoài'. Adventure Park là một công viên nước ngoài trời trong đó học sinh có thể tham gia nhiều sinh hoạt với nước và trượt nước. Cũng như bất cứ công viên nước nào, sẽ kèm theo những rủi ro có liên quan. Để giảm thiểu các rủi ro này, các em học sinh sẽ được nghe phần trình bày ngắn gọn về an toàn trước khi bắt đầu bất cứ sinh hoạt nào. Xin xem thư đã được gửi về nhà để biết đầy đủ thông tin.

Xin điền hoàn chỉnh và nộp lại giấy cho phép càng sớm càng tốt nếu Quý vị chưa làm điều này. Xin cảm ơn Quý vị đã cộng tác.

TIN TỨC VỀ CĂN TIN

Ngày cuối cùng Căn tin Trường mở cửa bán hàng năm 2024 là **thứ Năm (05/12)**. Chúng ta cảm ơn Marlene Haber, Jacqui Batty và tất cả các thiện nguyện viên đã phụ giúp Căn tin trong niên học này.